

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2021**

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì phiên họp. UBND tỉnh đã thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua dự thảo *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021* và thống nhất đánh giá: Sự tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành, các huyện, thành phố và người dân, doanh nghiệp đã giúp tỉnh kiểm soát tốt, khống chế thành công vượt qua đại dịch và đã làm nền tảng quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự hồi phục các hoạt động kinh tế - xã hội và đang tiếp tục trên đà tăng trưởng mới, kết quả đạt được tháng sau cao hơn tháng trước về mọi mặt; đang từng bước nói lỏng mở rộng thêm các hoạt động thương mại dịch vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng mặc dù có thấp hơn các năm trở lại đây, tuy nhiên trong bối cảnh chung cả nước hiện nay, các chỉ tiêu tháng 9 đã cho thấy những tín hiệu khả quan, tạo động lực quan trọng cho đà tăng trưởng những tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) vẫn duy trì đà phục hồi khá; GRDP quý III tăng 6,7% đã bù đắp sự sụt giảm 6,8% của quý II, góp phần đưa GRDP 9 tháng lên mức 5,5% (06 tháng đạt 4,3%), trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 6,6% (công nghiệp tăng 7,8%, xây dựng giảm 0,8%); dịch vụ tăng 2,87%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%, thuế sản phẩm tăng 2,6%; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển toàn diện; năng suất các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ, thu ngân sách vượt kế hoạch năm. Việc khám chữa bệnh được duy trì, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Các cấp học đã đi vào hoạt động bình thường, các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cũng đã kịp thời hoàn trả để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh; chất lượng giáo dục của tỉnh vẫn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thu hút đầu tư tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn. Các công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; nhiều dự án Khu đô thị, khu dân cư cũng đã được triển khai. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, kịp thời, đúng quy định. Cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả khá; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ...

Nhận định Quý IV năm 2021 là thời cơ để tỉnh Bắc Giang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, tạo cơ hội bứt phá trong thời gian tới. Các cấp, các

ngành, chủ động nắm bắt cơ hội, đặt quyết tâm cao, có tham vọng, đột phá trong tư duy, nhạy bén trong thực hiện; tập trung nguồn lực, trí lực cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội chuẩn bị cho thu hút đầu tư phát huy được nội lực, tạo tích lũy cho giai đoạn sau. Tăng cường hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền tạo điều kiện thông thoáng, nhanh chóng, không kìm hãm sự phát triển, không kéo dài thời gian về thủ tục hành chính. Chủ động rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm để kịp thời điều chỉnh đảm bảo theo yêu cầu và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1). Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu; quyết tâm giữ vững bằng được thành quả phòng, chống dịch không để dịch bùng phát trở lại; trọng tâm là phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất công nghiệp trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

Ngành y tế tích cực hơn nữa trong việc tiếp cận các nguồn vắc xin để sớm có kế hoạch tiêm chủng cho công nhân, người dân (phần đầu đạt mục tiêu tiêm phòng cho toàn bộ công nhân làm việc trong các KCN, CCN) và các đối tượng ưu tiên khác trong xã hội.

(2). Ban Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục, tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đặc biệt là các khó khăn trong hoạt động sản xuất công nghiệp (*lưu thông hàng hóa, lao động...*) đầu tư và xây dựng. Nghiên cứu việc khai thác tuyến đường sắt Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc) để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, cắt giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Các cấp, các ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đối với các công trình dự án trọng điểm, các dự án khu đô thị, khu dân cư. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phân cấp ủy quyền để tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư, tài nguyên và môi trường.

(3). Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành các nội dung, hồ sơ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề (tháng 10/2021) thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2), phần đầu trình Thủ tướng Chính phủ thông qua trong tháng 10/2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, đặc biệt là đầu tư hạ tầng xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tổ công tác liên ngành tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, chủ động phối hợp bám sát tình hình để kịp thời rà soát, tham mưu đề xuất điều chuyển, bổ sung nguồn vốn cho phù hợp.

(4). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước để đảm bảo cho các nhiệm vụ chi năm 2022. Tập trung quan tâm các nguồn thu cân đối chi thường xuyên; đồng thời khai thác triệt để các nguồn thu mới và các nguồn thu còn thất thu (*hoạt động kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng vốn, tài nguyên...*) để có thêm nguồn thu chuẩn bị cho các nhiệm vụ phát sinh.

(5). Thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình và từng bước tháo gỡ, nới lỏng các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa tháo gỡ khó khăn cho hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Tăng cường nắm bắt tình hình đời sống của người dân, người lao động kịp thời có biện pháp giải quyết không để xảy ra đình công, lãn công gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và an ninh trật tự xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống người dân nhất là những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trực tiếp chỉ đạo nội dung trên.

(6). Chủ động rà soát tổng thể các cơ chế chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (trong quý IV năm 2021) trình các cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp; không để ách tắc công việc do vướng mắc về cơ chế, chính sách và các quy định của tỉnh, đặc biệt là triển khai các nhiệm vụ sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục rà soát đề xuất, kiến nghị các nội dung phân cấp, ủy quyền cho sở, ngành, địa phương đảm bảo thông thoáng trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các thành quả về thực hiện “mục tiêu kép”. Chủ động rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo theo quy định.

**2.** UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua *Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)*.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

**3.** UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua *dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021*.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

**4.** UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua *Đề án đề nghị công nhận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV*.

Giao UBND huyện Việt Yên tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

5. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua *dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 156-NQ/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang giai đoạn 2021-2030.*

Giao UBND thành phố Bắc Giang tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành theo quy định.

6. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua *dự thảo Quyết định quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.*

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký, ban hành theo quy định.

7. Các Ủy viên UBND tỉnh tham gia ý kiến trực tiếp đối với nội dung xin ý kiến bằng văn bản và gửi văn bản tham gia ý kiến về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trước **ngày 27/9/2021** để tiếp thu chỉnh sửa:

(1) *Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.* Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(2) *Đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang.* Giao Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(3) *Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (thay thế Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh).* Giao Sở Nội vụ tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, ban hành theo quy định.

(4) *Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025.* Giao Ban Dân tộc tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(5) *Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Việt Yên.* Giao UBND huyện Việt Yên tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(6) *Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.* Giao Sở Công Thương tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký, ban hành theo quy định.

(7) *Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.* Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, ban hành theo quy định.

(8) *Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.* Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, ban hành theo quy định.

(9) *Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021-2025.* Giao Sở Xây dựng tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký, ban hành theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2021 để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT, các Ủy viên UBND tỉnh;
- UBNDTTQ, các Đoàn thể ND tỉnh;
- VKSND, TAND, Công an, Bộ CHQS tỉnh;
- Cục Thống kê, Cục Thuế; Ngân hàng NN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy;
- VP ĐEBQH và HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;
- Liên minh HTX, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy; UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + LĐVP; các phòng, đơn vị;
  - + Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Tuấn Phú**